

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. รัฐพึงราคาขายฟุ้ง - สวนยางซึ้ซึ้นไม่จริง
๒. เศรษฐกิจเกษตร : ก.พ.๕๘ นำเข้ามันสำปะหลัง ๒๐,๐๐๐ ตันโดยสหกรณ์
๓. พาณิชยจั้บมือก.เกษตร วางแผนผลิต - การตลาด
๔. กรมชลเดินหน้าปุพรมจั้ดรูปที่ดิน
๕. ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
๖. เร่งเคลื่อนตลาดประมุ่ลยง ๑๐๘ แห่งยกระดับสู่ตลาดกลางระดับประเทศ
๗. กรมข้าวส่งเสริมปลูกถั่วเขียว ทดแทนนาปรังสู้วิกฤติภัยแล้ง
๘. กรมส่งเสริมการเกษตรจั้ตรณรงค์กระตุ้นประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด
๙. เกาะข่าวเกษตร
๑๐. กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย ๓ เดือน
๑๑. สั้งสอบซึ้้อยาง

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
มติชน  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

## รัฐพุ่งราคาขายฟุ้ง-สวนยางขึ้นไม่จริง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้ราคาน้ำยางสดที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 43 บาท/ก.ก. จากก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการพุ่งราคาน้ำยางสดราคาอยู่ที่ 37 บาท/ก.ก. การปรับเพิ่มขึ้นของราคา ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าพุงราคาขององค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) ตามมาตรการที่จะนำเงิน 4,000 ล้านบาท กองทุนมูลกัจจักษ์กันชน(Buffer Fund) ที่มีวงเงินให้ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท

กองทุนเข้ารับซื้อน้ำยางสดเพื่อชื้อนำตลาดในราคา 42 บาท/ก.ก. โดยเริ่มซื้อเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งในฤดูเปิดกรีดเชื่อว่าราคาน้ำยางสดของเกษตรกรจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปอยู่ที่เป้าหมาย 49-51 บาท/ก.ก. ได้

ส่วนราคาขายแผ่นดิบรมควันผลการดำเนินการได้ใช้เงินไปแล้ว 4,620 ล้านบาท ซื้อยางได้ปริมาณ 78,437.96 ตัน ทำให้ราคาขายแผ่นดิบรมควันขยับตัวอยู่ที่ 63.15 บาท/ก.ก. เชื่อว่าภายในเดือนก.พ.

2558 นี้ราคาน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 65 บาท/ก.ก.ได้

ด้านนายทอลศักดิ์ เสริมศรี ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ราคารับซื้อน้ำยางดิบที่รัฐบาลตั้งไว้ 42 บาท/ก.ก.นั้น ไม่มีประโยชน์แล้ว เพราะในขณะที่ชาวสวนยางทั้งอีสาน เหนือ และได้ ปิดกรีดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ม.ก. ที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำยางจะสามารถประเมินอีกครั้งในช่วงเปิดกรีดครั้งต่อไป ประมาณเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะปรับขึ้นหรือลงเล็กน้อยเพียงใด

สำหรับราคาขายที่ซื้อขายกันขณะนี้ จะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตามที่รัฐบาลรับซื้ออยู่ที่ 58.55 บาท/ก.ก. และราคาขายแผ่นดิบรมควัน 63 บาท/ก.ก. แต่ภาคเอกชนไม่ได้ปรับราคาตาม โดยยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เสนอซื้อ 50-53 บาท/ก.ก.เท่านั้น ดังนั้นราคาขายต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาประกาศรับซื้อไม่มีประโยชน์ใดๆ เพราะขณะนี้ชาวสวนยางไม่ได้กรีดยางแล้ว



นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคพิเศษ (กนพ.) เพื่อส่งเสริมการค้าที่การลงทุนของประเทศ และได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

## ก.พ. 58 นำเข้ามันสำปะหลัง

# 20,000 ตัน โดยสหกรณ์

ให้เหมาะสม ใน 5 พื้นที่ชายแดน ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด และส่งออก

จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง ประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเสเตา จังหวัดสงขลา

ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน ชุมชนทั้งป้องกันการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาปลอมปน หรือซื้อขายในประเทศ ทำให้ราคาสินค้าภายในประเทศตกต่ำ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์นั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณชายแดนในการนำพืชผลการเกษตร



ผลผลิตการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินการนำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว มารวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อแปรรูป

จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ จำหน่ายหรือส่งออก โดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร





ก.พ.58 เริ่มทยอยนำเข้า



โดยล่าสุด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทางสหกรณ์ได้  
เริ่มนำเข้ามาตั้งแต่หลังเป็นพืชแรก จำนวน  
20,000 ตัน และได้เจรจาตกลงราคาเบื้องต้น  
กับผู้รวบรวมจากประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่  
27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมมาแล้ว และจะ  
ดำเนินการนำเข้ามาในต้น

เดือนกุมภาพันธ์  
2558 นี้ สำหรับ

พืชผลทางการ  
เกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ข้าว ข้าว  
โพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง จะ  
ดำเนินการประชุมหารือกับสห  
กรณ์เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
แม่สอด จังหวัดตากมีสหกรณ์ของขึ้นทะเบียน  
เป็นผู้นำเข้า-ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับ



แหล่งผลิตมันสำปะหลัง



นายโอกาส กลิ่นบุศย์  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมการค้าระหว่างประเทศแล้ว จำนวน 4  
สหกรณ์ โดยจะเริ่มนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
เป็นพืชแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้เช่น  
กันจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน สำหรับ  
พืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ พริก ถั่ว  
เหลือง ถั่วเขียว จะดำเนินการประชุมหารือ  
สหกรณ์เพื่อวางแผนการดำเนินงานอีก  
ครั้งหนึ่ง

ขณะที่ ในอีก 8 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังอยู่ใน  
ระหว่างการดำเนินการสำรวจพืชผลทางการเกษตรที่จะ  
สามารถนำเข้าและส่งออก รวมทั้งการเตรียมความพร้อม  
ของสหกรณ์ที่จะดำเนินการต่อไป.

# พาณิชย์จับมือก.เกษตร วางแผนผลิต-การตลาด

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเมฆภายหลัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ หรือร่วมกับ นายปิณฑิพงษ์ ทัฬหายุทธ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า ขณะนี้รัฐมนตรี 2 กระทรวงได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหารของ 2 กระทรวงเพื่อพิจารณาจัดทำแผนด้านการผลิต และการตลาดในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับสินค้าเกษตรทั้ง 6 รายการ ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้มิสเตอร์ที่ดูแลสินค้าเกษตรแต่ละตัวทำหน้าที่ในการหารือกับผู้บริหารทางฝั่งของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มหารือกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน และหลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรีทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

นางดวงกมล กล่าวว่า แนวทางการทำงานจะต้องมีการประเมินร่วมกันว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวจะมีผลผลิตมากน้อยแค่ไหน และแผนงานทางด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์มีแผนอะไรบ้างซึ่งจะต้องมาดูรายละเอียดให้สอดคล้องกัน เพราะไม่เช่นนั้น หากผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากก็จะมีปัญหาทางด้านการตลาด และราคาตกต่ำอีก แต่หากสามารถวางแผนการผลิตออกมาให้เหมาะสมก็จะมีปัญหาการล้นตลาด และทำให้ราคาสูงขึ้น ขณะที่การทำแผนด้านการตลาดสามารถทำได้ง่ายขึ้น.

“ถือเป็นก้าวแรกและครั้งแรกที่ทั้ง

# กรมชลประทานบูรณาการจัดรูปที่ดิน

## ● ตั้งเป้าอีก 1.5 ล้านไร่-สร้างความเป็นธรรมจัดการน้ำ

นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานระดับไร่นาด้วยการจัดรูปที่ดินและงานก่อสร้างคันคูน้ำ เพราะจะสามารถกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ลดการสูญเสียน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถพัฒนาระบบชลประทานระดับไร่นาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นงานจัดรูปที่ดินประมาณ 2 ล้านไร่ และงานก่อสร้างคันคูน้ำอีกประมาณ 10 ล้านไร่ ซึ่งประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบชลประทานระดับไร่นาอีกประมาณ 1.5 ล้านไร่ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้สามารถดำเนินการจัดรูปที่ดินได้ปีละไม่เกิน 50,000 ไร่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้พัฒนาระบบชลประทานในระดับไร่นาประสบผลสำเร็จหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้มีการสร้างคันคูน้ำและปรับพื้นที่นาให้เกษตรกรจำนวน 1,220 ไร่ เพื่อชักน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนเข้าสู่ทุกแปลงนาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะทำให้เกษตรกรได้รับน้ำต้นทุนอย่างทั่วถึงและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดค่าไฟฟ้าที่จะต้องสูบน้ำเข้ามาตนเองส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายจำลอง อ่องอัน ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 7 กรมชลประทานกล่าวว่า เกษตรกรในพื้นที่ ต.โพธิ์ จะใช้น้ำต้นทุน จากห้วยสำราญ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำห้วยสำราญเพื่อสูบน้ำเข้าไร่นา แต่ที่ผ่านมาจะมีปัญหาเกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลาในการสูบน้ำหลายชั่วโมงจนเกิดการขัดแย้ง แย่งน้ำ ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำก็สูง เมื่อกรมชลประทานได้เข้ามาปรับพื้นที่นาให้เสมอกันจำนวนทั้งหมด 235 แปลง พร้อมสร้างคลองคูขนานต่อจากระบบส่งน้ำหลัก และคูระบายน้ำ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็หมดไป รวมทั้งยังได้มีการสร้างถนนเพิ่มเติมอีกด้วย

นายบุญทัน เขตสกุล เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ต.โพธิ์ และหัวหน้าคลองส่งน้ำสาย 1 กล่าวว่า คนมีที่นาจำนวน 5 ไร่ ได้เข้าสู่ระบบการจัดรูปที่ดินซึ่งต้องเสียสละที่ดินเกือบ 1 ไร่ เพื่อก่อสร้างคันคูส่งน้ำ ปกติทำนาปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 800 กิโลกรัม คาดว่าทำนาครั้งหน้าผลผลิตจะเพิ่มเป็นไร่ละ 1,000 กิโลกรัม และอาจจะทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง เพราะเห็นแล้วว่ามือน้ำเข้าแปลงนาทุกแปลงจึงอยากจะให้กรมชลประทานจัดรูปที่ดินเพิ่มเติมให้อีก เช่นเดียวกับ นายคุณโคขาว อายุ 70 ปี เกษตรกรจากบ้านโนนหุ้ง ต.โพธิ์ กล่าวว่า อยากให้มีการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ของตนเช่นกัน

●ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

สิงห์บุรี - นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดงานสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือจากเกษตรกรของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเกษตรกรที่มีรายได้น้อย บริเวณตลาดผ้าครอบครัว สี่แยกไฟแดงดงมะขามเทศ ในงานสินค้าราคาถูกหลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ทุกอย่างปลอดภัยจากสารพิษ มีหัวหน้าราชการต่างๆ ประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก



# เร่งเคลื่อนตลาดประมูลยาง 108 แห่งยกระดับสู่ตลาดกลางระดับประเทศ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในฐานะประธานคณะทำงานย่อยประสานงานและติดตามผลการบริหารจัดการพัฒนายางทั้งระบบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินงานแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 16 โครงการ มีความก้าวหน้ามากพอสมควร โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 จากโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ขณะนี้ มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วในพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวน 62 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 105,021 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 10,485,167,387 บาท ซึ่งธ.ก.ส.ได้อนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วใน 27 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,544 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินกว่า 331.34 ล้านบาท

สำหรับโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ นั้น ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองสิทธิ์แล้ว 732,038 ครัวเรือน รวม 7,332,599,250 บาท รวมทั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ซึ่งมีสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพารา 723 แห่งทั่วประเทศ มีสถาบันยื่นขอกู้ตามโครงการ 510 แห่ง วงเงิน 5,055.45 ล้านบาท ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 241 แห่ง คิดเป็นวงเงิน

3,173.85 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มี 222 แห่ง ที่ได้ดำเนินการเบิกเงินกู้จริงจากธ.ก.ส.รวมเป็นเงิน 2,338.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือที่ยังไม่เบิกเงิน เพราะยังชะลอคู่สถานการณ์ราคาของพารา เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อสถาบัน กรมฯจะเบิกเงินกู้เพื่อมารับซื้อและรวบรวมยางพาราในขณะนี้

นอกจากนี้ สกย. ได้เร่งดำเนินการให้ตลาดยาง สกย. จำนวน 108 ตลาดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ สมัครเป็นสมาชิกตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ หนองคาย บุรีรัมย์ ยะลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ห่างไกลจากตลาดกลางยางพารา สามารถนำยางเข้ามาขายที่ตลาดยาง สกย.ได้ตามโครงการที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ จะช่วยลดต้นทุนในการเดินทางไปจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรเอง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของ และสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองสร้างอำนาจซื้อขายให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการของตลาดยาง ทาง สกย.จะทำหน้าที่รับคัดคุณภาพ ส่งปริมาณ น้ำหนักให้ตลาดกลางยางพาราเป็นผู้ประมูล ซึ่งราคา ที่เกษตรกรชาวสวนยางได้รับจะเท่ากับราคาที่ประมูลได้ ณ ตลาดกลางยางพารา



## กรมข้าวส่งเสริมปลูกข้าวเขียว ทดแทนนาปรังสู่วิกฤตภัยแล้ง

กรมการข้าวร่วมส่งเสริมการปลูกข้าว สอนงนโยบาย  
จัดทำนาปรังในฤดูแล้ง ปี 2557/58 ย้ำปีนี้ภัยแล้งหนัก  
น้ำต้นทุนเหลือน้อย

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า  
จากสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาด  
กลางเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำต้นทุนเหลือน  
อยู่น้อย กระทรวงเกษตรฯ ได้มีประกาศงดการส่งน้ำในเขต  
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในบางพื้นที่ กรมการ  
ข้าวจึงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำศูนย์เรียนรู้การ  
ปลูกข้าวเขียวหลังนาในฤดูแล้ง ปี 2557/58 เพื่อปลูกเป็น  
พืชเสริมรายได้ ปรับปรุงบำรุงดิน ตัดวงจรการระบาดของศัตรู  
ข้าว โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการใน 10 จังหวัด พื้นที่  
20,729 ไร่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก  
สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  
เพชรบุรี และจังหวัดสระบุรี ด้วยการสนับสนุนพันธุ์ข้าว  
จำนวน 103,645 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะมีการเพาะ  
ปลูกแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการ  
ทำนาปรังจะช่วยให้พี่น้องชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับใช้  
จุนเจือครอบครัวในฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยตัดวงจรการ  
ระบาดของศัตรูข้าว โดยจะส่งผลให้ตนเองและคนในชุมชนมี  
ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาการผลิตข้าว  
คุณภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

# กรมส่งเสริมการเกษตรจัดรณรงค์ กระตุ้นประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

**ต**ามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายฟอของแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายฟอของแผ่นดิน” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้นแนวคิด “การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสร้าง

ความร่วมมือและความตระหนักในการเรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่าด้วย







สำหรับในเขตจังหวัดนนทบุรี เกษตรกร และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนวิเชียร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี และสำนักงาน

เกษตรอำเภอไทรน้อย บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด บางบัวทอง โคกกรมส่งเสริม การเกษตรได้จัดทำเอกสารวิชาการในรูปแบบ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในการปลูกพืช หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 เรื่อง สำหรับใช้ฝึกอบรมและแจกจ่ายให้เกษตรกร ซึ่งพิจารณาจากชนิดสินค้า ที่ผลิตในศูนย์ฯ มีทั้ง ข้าว, พืชไร่, ไม้ผล-ไม้ ยืนต้น, พืชผัก-สมุนไพร, ไร่นา-สวนผสม และอื่น ๆ

ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ (Field Day) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ที่ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักส่งเสริม และ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 เขตละ 1 จุด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา นครสวรรค์ ตรีัง นครพนม ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี และลำพูน

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศให้เข้ามาเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระบบปลูกพืช ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 882 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการจัดแสดงนิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกข้าวและพืช ผัก โดยระบบการใช้น้ำแบบประหยัด กรมชลประทานจัดแสดงนิทรรศการ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ศูนย์วิจัยข้าวจัดแสดงนิทรรศการ

ข้าวกับการใช้น้ำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการต้นทุนประกอบอาชีพทำนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงนิทรรศการเศรษฐกิจการเกษตรกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water footprint) กรมวิชาการเกษตรจัดแสดงนิทรรศการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิต ไม้ผล กรมส่งเสริม สหกรณ์จัดนิทรรศการ การจัดการ น้ำด้วยวิธีการ



สหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับฝนหลวง กรมพัฒนาที่ดิน จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก กรมปศุสัตว์ จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเบ็ด/เลี้ยงไก่ กรมประมง จัดแสดงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ/เลี้ยงปลาใน กระชัง เป็นต้น

“ดังนั้น จึงอยากให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระบบปลูกพืชภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศและที่สำนักงานเกษตร จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ใน แปลงของตนเอง และใช้น้ำทุกหยดอย่าง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย” อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว.

สมคิด-สมนึก ลือประดิษฐ์



## เกาะ: ข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธ ของตนเองซึ่งโดยทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยวันละ  
ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558.....○ คณะ 1 คอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ นายเขียน สร้อย  
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำ สม มีรายได้เฉลี่ยขึ้นต่อวันละประมาณ 50  
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประกอบ คอลลาร์สหรัฐ.....○ นายประกอบ เผ่าพงศ์  
ด้วยกลุ่มประเทศแอฟริกา ลาตินอเมริกา สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย  
และแปซิฟิก พร้อมผู้สมรสและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง  
กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมา ประจำ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย และศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่  
ทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด อำภัก และสำนักงาน สหกรณ์จังหวัด  
เพชรบุรี โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนา เพชรบูรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  
ห้วยทรายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ (CPS).....○ นายนเรศ มีปากเพราะ  
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักประสานงาน เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม  
โครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร. ให้การ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ต้อนรับ.....○ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ศึกษาดู เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
งานการศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝก กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาวิสาหกิจ  
ในการพัฒนาพื้นที่แจ้งเป็นคาน และเยี่ยมชม ชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้อง  
ชมบ้าน นายเขียน สร้อยสม เกษตรกร ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่  
ตัวอย่าง ทั้งนี้ คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบ ก่อน.....○  
การณ์เรื่องราวได้ของเกษตรกรในประเทศ

“กิด ทางไทย”

## กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือน เชื่อหลังเปิดอ่าวปลาวายมาให้จับอื้อซ่า

8 นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมจะประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย ประจำปี 2558 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.นี้ ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะ ปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทาง เศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้การประกาศปิดอ่าวไทยระยะเวลา 3 เดือน ในครั้งนี้ จะมีการห้ามใช้อุปกรณ์ทำการประมง 8

ชนิด ได้แก่ เครื่องมืออวนลาก เครื่องมืออวนติดตา ที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติด ปลาทุ เครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับ เรือกลทำการประมง เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง เครื่องมืออวน ครอบ อวนซ้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับ เรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป หากมีชาวประมงรายใดฝ่าฝืนฯ ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ “หากชาวประมงให้ความร่วมมือ กับทางราชการ เชื่อว่าหลังการปิดอ่าว และเปิด ให้ชาวประมงจับปลาได้ตามปกติ ในปีนี้มีโอกาสที่ ชาวประมงจะจับปลาได้มาก เหมือนกับปี 57 ที่มีการปิดอ่าวรูปตัว ก.ไก่ แล้วจับปลาได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากวันละ 100,000 ตัน เพิ่มเป็นวันละ 1 ล้านตัน”

## ลับลอบ BIZ ซื้อขาย

กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการฯ และนางอารีย์ สโมวดี ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้เงินจากกองทุนมูลนิธิกันชนกว่า 6,000 ล้านบาท ที่นำไปรับซื้อยางพาราจากตลาด แต่ปรากฏว่าเงินที่จ่ายลงไม่ถึงมือชาวสวนยาง และไม่มีผลในการช่วยพยุงราคายางพาราที่มีแนวโน้มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

“ได้ให้ไปตรวจสอบว่ากระบวนการรับซื้อยางที่ใช้เงินถึง 6,000 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่สามารถช่วยเหลือชาวสวนยางได้ โดยให้ข้อเท็จจริงเข้ามาภายในปลายสัปดาห์นี้” นายชวลิต ระบุ

**นายอนันต์ สุวรรณรัตน์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตั้งข้อสังเกตว่า มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการนำเงินไปซื้อขาย แต่เป็นการซื้อขายแบบเวียนเทียนจากเอกชนหรือสหกรณ์ชาวสวนยาง เนื่องจากไม่มีระเบียบห้ามไว้ว่า การรับซื้อยางจะต้องรับซื้อยางจากเกษตรกรเท่านั้น ■